



CHÍNH SÁCH QUY?N RI?NG T?

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? c?a

Đây là Tuyên b? v? Quy?n riêng t? c?a trang web <http://www.dulux.vn/vi> [1] ("**Trang web**"). Trang này ???c ?i?u hành và duy trì b?i các ??n v? thu?c AkzoNobel ???c nh?c ??n trong ph?n "Ch? s? h?u Trang web" c?a trang web này (sau ?ây g?i là "**DULUX**" ho?c "chúng tôi"). là bên ki?m soát vi?c x? lý t?t c? các d? li?u cá nhân ???c thu th?p thông qua trang web này.

Chúng tôi mu?n mang ??n cho b?n các tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t có th? v? Dulux. Chúng tôi s? d?ng các thông tin mà b?n chia s? v?i chúng tôi ?? giúp d?ch v? c?a chúng tôi và tr?i nghi?m c?a b?n tr? nên t?t h?n. Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này nh?m m?c ?ích giúp b?n hi?u rõ v? cách chúng tôi có th? s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n, n? l?c c?a chúng tôi trong vi?c b?o v? d? li?u c?a b?n và các tùy ch?n mà b?n có ?? ki?m soát d? li?u cá nhân và b?o v? quy?n riêng t? c?a b?n.

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này có th? ???c thay ??i theo th?i gian. Ng??i dùng Trang web nên th??ng xuyên xem l?i Tuyên b? v? Quy?n riêng t? ?? bi?t nh?ng thay ??i có th? co?. Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này ?ã ???c thay ??i l?n cu?i vào **20/07/2015**.

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này có th? ???c l?u tr? ho?c in ra b?ng cách s? d?ng các nút phía trên trang này.

Tuyên

Tuyên l
web nà

Chún

Chúng
v? các l

- ?
k
C
v
c
l
?
t

- ?
k

M?c ?ích

Khi b?n
và b?t k
tài kho
chúng t
mua hà
chúng t

- C

Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu cá nhân tập hợp ?? phân tích hành vi khách hàng và ?? để chúng tôi có thể cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp, ?? ?? mà bạn đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan ?? khách hàng của chúng tôi. ?? này có nghĩa là chúng tôi sẽ phân tích tần suất ?? các bạn tin cậy bạn, sẽ liên lạc ghé thăm trang web của chúng tôi, các trang bạn nhấp vào và những hàng hóa bạn mua thông qua trang web của chúng tôi. Dựa trên thông tin này, chúng tôi có thể theo dõi ?? để chúng tôi có thể cải thiện các chương trình khuyến mãi của chúng tôi trên các thiết bị phân tích. Chúng tôi cũng có thể theo dõi ?? nghiên cứu và xu hướng thị trường thông qua phân tích thị trường ?? đánh giá và ?? để chúng tôi có thể tiếp thị của chúng tôi phù hợp với những sự phát triển mới, những kết quả nghiên cứu sẽ chúng tôi báo cáo trên các tập hợp. Chúng tôi có thể mua thêm dữ liệu từ các nguồn công cộng ?? bổ sung vào các dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích trên.

Lựa chọn của bạn

- ?? quản lý sẽ tham gia của bạn nếu bạn tham gia vào các cuộc thi có thưởng, các sự kiện, các cuộc tranh tài, chương trình khuyến mãi và/hoặc các trò chơi may mắn.

Mục đích này yêu cầu những gì?

Vì sẽ ?? ý của bạn, chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các chương trình khuyến mãi và các lời mời tham gia vào các cuộc thi có thưởng, các sự kiện, các cuộc tranh tài hoặc trò chơi may mắn. Nếu bạn chọn tham gia vào một trong những hoạt động này, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn ?? có thể công bố và tiếp thị các hoạt động này. Ngoài ra, nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số đó, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn ?? thông báo khi bạn giành chiến thắng, ?? trao thưởng và ?? để chúng tôi ?? với các cuộc thi có thưởng, các sự kiện, các cuộc tranh tài, chương trình khuyến mãi và/hoặc trò chơi may mắn. ?? làm ?? này, chúng tôi sẽ xử lý tên, ??a, ??a, email và các mục thông tin bạn nhấp khi tham gia hoạt động

- ?? gửi cho bạn thông tin ?? cá nhân hóa về AkzoNobel chỉ khi bạn đã ?? ý với ?? này trong quá trình ?? ký tài khoản của bạn

Mục đích này yêu cầu những gì?

Bạn có thể chọn nhận thông báo quảng cáo ?? cá nhân hóa, bao gồm bạn tin ?? cá nhân hóa, từ AkzoNobel, ?? thi thoảng riêng ?? thích cá nhân của bạn. ?? làm ?? này, chúng tôi sẽ tạo các hồ sơ và phân tích các tập hợp của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét các dữ liệu cá nhân như: - tên, giới tính, ngày sinh, ??a, email, và ??a - ?? thích và các mối quan tâm của bạn, chúng tôi ?? những ?? mà bạn đã tích cực chia sẻ với chúng tôi, những cũng có ?? những ?? suy luận thông qua các tập hợp ?? ký của bạn với các trang web và các ứng dụng của AkzoNobel (mà theo đó chúng tôi có thể sẽ dùng cookie); - lịch sử mua sắm của bạn, ?? trình duyệt (nếu bạn liên kết mua hàng vào hồ sơ của bạn) và ngoại tuyến (khi theo dõi mua hàng ngoại tuyến); và - các liên kết bạn nhấp vào trong email của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về các mối quan tâm của bạn và có thể ?? mà bạn đang chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và chương trình khuyến mãi mà bạn quan tâm nhất. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cho ý kiến về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào hoặc nếu bạn muốn chọn từ chối ?? hoặc xem một hình thức giao tiếp ?? thì với chúng tôi (ví dụ như tin nhắn SMS, truy cập thông tin xã hội, email hoặc theo dõi ??), bạn chỉ cần làm theo các bước trong hình thức giao tiếp ?? đó.

Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn?

Chúng tôi xử lý các dữ liệu của bạn một cách thận trọng và bảo mật ?? không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba khác ngoài các bên ?? nêu rõ trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

*Vì các ?? khác trong AkzoNobel group

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin rằng hợp đồng về tên hiệu hoặc nhãn danh và khách hàng của chúng tôi với các thành viên khác của AkzoNobel Group, ví dụ, sẽ được đăng trong phân tích xu hướng. Các thành viên thuộc tập đoàn có liên quan là: Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. và Akzo Nobel Coatings International B.V. cùng tất cả các công ty con trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc những công ty kinh doanh các loại sản phẩm trang trí trên toàn thế giới thông qua các nhãn hiệu thương mại [Dulux (Valentine), Trimetal, Coral, Flexa, Hammerite, Marshall, Sadolin, Alabastina, Astral, Levis, Corona, International Paints].

- **Về các nhà cung cấp dịch vụ**

Chúng tôi sẽ đăng các công ty khác nhau về lý do liên quan thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty liên quan, các bên thứ ba liên quan hoặc giao hàng, các bên cung cấp dịch vụ thanh toán và các quan hệ hợp tác kinh tế. Các công ty này sẽ đăng thông tin của bạn thay mặt chúng tôi, và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khi xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi không cho phép các công ty đó sẽ đăng các dữ liệu này theo bất kỳ cách nào khác với các hướng dẫn của chúng tôi.

- **Các bên thứ 3 khác**

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan thi pháp luật. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty hoặc cá nhân khác khi chúng tôi có sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm như vậy.

Cách xử lý các liên kết đến các trang web khác và phương tiện truyền thông xã hội?

Các trang web bên ngoài

Trên Trang web, bạn sẽ tìm thấy một số liên kết đến các trang web khác. Mặc dù các trang web này có thể liên quan đến chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các trang web này. Vui lòng đọc và [vấn đề] (/vi/legal) của chúng tôi về Tuyên bố và Quy định riêng tư của chúng tôi để không áp dụng với việc sử dụng các trang web này.

Phương tiện truyền thông xã hội

Trang web và các ứng dụng của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phần bổ sung các mạng xã hội khác nhau. Nếu bạn chọn tiếp tục tác vụ mạng xã hội (ví dụ: bằng cách nhấp vào nút tài khoản), hoặc đăng của bạn trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua các ứng dụng của chúng tôi cũng sẽ được cung cấp cho các mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Nếu bạn nhấp vào nút trong các mạng xã hội trong quá trình bạn truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, các mạng xã hội có thể thêm thông tin này vào hồ sơ của bạn trên mạng này. Nếu bạn đồng ý tiếp tục tác vụ mạng xã hội trong những phần bổ sung của mạng xã hội, thông tin này sẽ được chuyển đến mạng xã hội. Trong trường hợp bạn không muốn chuyển dữ liệu này, vui lòng nhấp vào nút khi mạng xã hội của bạn trước khi bạn vào một trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng xem xét hồ sơ tài khoản của chúng tôi thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn (như Facebook). Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tạo tài khoản này vì các thông tin đăng nhập sẽ được nhập vào tài khoản mạng xã hội của bạn. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn sử dụng tùy chọn "Đăng nhập qua mạng xã hội", chúng tôi có thể nhận được một số thông tin qua mạng xã hội, chẳng hạn như tên, tuổi, giới tính, sở thích, nghề nghiệp, và các thông tin khác từ hồ sơ công khai của bạn, và cũng có thể truy cập đến các hình ảnh hoặc danh sách bạn bè của bạn trên mạng xã hội. Những thông tin này không được chúng tôi yêu cầu, nhưng chúng tôi cung cấp thông tin qua việc sử dụng tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội. Khi bạn sử dụng tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn về tài khoản của bạn với chúng tôi và sau khi nhận được bất kỳ thông tin nào khác, chúng tôi sẽ loại bỏ các thông tin nhận được thông qua mạng xã hội. Sau khi nhấp vào nút tài khoản, bạn sẽ có thể nhấp vào nút tài khoản của

mình biết k? thông tin nào mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi.

Nhân chúng chúng tôi truy cập thông tin xã hội của bạn sẽ giúp chúng tôi các quảng cáo của AkzoNobel thông qua các trang truy cập thông tin xã hội. Chúng tôi cần bạn cho phép thông qua các thiết bị của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông tin xã hội.

Vui lòng đọc chính sách của chúng tôi về các thông tin xã hội này để biết thông tin chi tiết về việc thu thập và chuyển giao dữ liệu cá nhân, quyền lợi của bạn và cách bạn có thể có các thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng có các thiết bị của bạn để bạn có thể đọc và quy định riêng.

Ngay khi 16 tuổi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân không?

Ngay khi 16 tuổi có thể có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho AkzoNobel Decorative Coatings B.V. nếu bạn có sự cho phép của bạn hoặc của người giám hộ hoặc pháp lý. Chúng tôi cũng tuân theo quy định riêng của chúng tôi.

Cách thức của bạn để dữ liệu của chúng tôi?

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bằng một cách nghiêm ngặt và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc xử lý trái phép các dữ liệu này. Chúng tôi cũng có các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như mã hóa, cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Duy trì dữ liệu

Chúng tôi sẽ không duy trì dữ liệu cá nhân của bạn trong kho lưu trữ dữ liệu dài hạn của chúng tôi nếu không cần thiết để thực hiện các mục đích của việc thu thập dữ liệu, hoặc kho lưu trữ dữ liệu pháp lý quy định.

Tôi có thể gửi các câu hỏi và yêu cầu truy cập, xóa, v.v. Nếu ai đó muốn có thể yêu cầu truy cập các dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý biết lúc nào, và thực hiện các yêu cầu của bạn hoặc xóa dữ liệu cá nhân này bằng cách gửi yêu cầu của bạn:

CÔNG TY TNHH SẴN AKZONOBEL VIỆT NAM Địa chỉ : Lô E-1-CN, KCN M? Ph?c 2, Huyện B?n Cát, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (84-8) 3822 1612

[close](#)

Nhân bản tin của chúng tôi

Khám phá xu hướng trang trí và các ý tưởng trong bản tin hàng tháng mới của chúng tôi

-
-
- Tôi cũng có thể yêu cầu truy cập các công ty khác thuộc Tập đoàn [Tập đoàn AkzoNobel](#), cũng như các tài liệu của chúng tôi để chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng chọn hộp kiểm ý chính sách và quy định riêng.

-

Tôi ??ng ý nh?n các b?n tin ???c cá nhân hóa t? , ?? bi?t thông tin v? các s?n ph?m (và d?ch v?) c?a AkzoNobel, k? c? thông tin t? các công ty khác thu?c T?p ?oàn [?oàn AkzoNobel](#)...Hãy cho tôi bi?t thêm v? các b?n tin , ?? ??c thêm v? các s? ki?n và ch??ng trình khuy?n mãi (bao g?m các ch??ng trình ?u ?ãi và gi?m giá), mà AkzoNobel có th? dùng ?? phân tích d? li?u cá nhân c?a tôi, bao g?m các s? thích tôi ?ã chia s? v?i AkzoNobel, l?ch s? mua tr?c tuy?n và ngo?i tuy?n c?a tôi, cùng b?n ??ng ký s? d?ng các trang web và ?ng d?ng c?a AkzoNobel. AkzoNobel có th? liên h? v?i tôi qua Email, Th?, tin nh?n SMS, các ?ng d?ng, Ph??ng tí?n M?ng Xã h?i ho?c qua các kênh thông tin liên l?c khác mà tôi cung c?p. [?i?u này có ý ngh?a gì?](#)
**

Vui lòng ch?n h?p ki?m ?? ??ng ký nh?n b?n tin c?a chúng tôi

??ng ký

?? bi?t thêm thông tin v? cách chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n, hãy ??c [Tuyên b? v? Quy?n riêng t?](#).

Links

[1] <http://www.dulux.vn/vi>